
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 
สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันอังคาร ที ่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางจะเกร็ง 

………………………… 
ผู้มาประชุม  ๑๑  คน 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายกิจพัฒน์  คงรักษา ประธานสภาเทศบาล กิจพัฒน์  คงรักษา 
๒ นายวสันต์  นาคขันทอง รองประธานสภาเทศบาล วสันต์  นาคขันทอง 
๓ น.ส.ชญากาญชย์  แหลมประเสริฐ เลขานุการสภาเทศบาล ชญากาญชย์  แหลมประเสริฐ 
๔ นายสถาพร  ฟูกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ สถาพร  ฟูกลิ่น 
๕ นายสุภาพ  งามแม้น สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ สุภาพ  งามแม้น 
๖ นางบุญส่ง  จิตทนงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ บุญส่ง  จิตทนงค์ 
๗ นายไพฑูรย์  ฟูกลิ่น   สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ ไพฑูรย์  ฟูกลิ่น   
๘ นายเซียน  น้้าเงิน สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ เซียน  น้้าเงิน 
๙ นางเขมิกา  เปรุณาวิน สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ เขมิกา  เปรุณาวิน 
๑๐ นายบุญชู  อุ่มเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ บุญชู  อุ่มเพชร 
๑๑ นายวัฒนะ  ฟูกลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๒ วัฒนะ  ฟูกลิ่น 

 

ผู้ไม่มาประชุม  ๑ คน 
 

๑ นายกนกภูมิ  ประเสริฐดี สมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ ๑ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๑๒  คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุขเกษม  โง้วสกุล นายกเทศมนตรี สุขเกษม  โง้วสกุล 
๒ นายบรรจง  เปรุนาวิน รองนายกเทศมนตรี บรรจง  เปรุนาวิน 
๓ นายเพชรรัตน์  เจริญผล รองนายกเทศมนตรี เพชรรัตน์  เจริญผล 
๔ นายตรีทศ  วิลัยเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตรีทศ  วิลัยเลิศ 
๕ นายธนัญชัย  แก้วพันธุ์ ปลัดเทศบาล ธนัญชัย  แก้วพันธุ์ 
๖ นายกันตภณ  เกิดสวัสดิ์ หัวหน้าส้านักปลัด กันตภณ  เกิดสวัสดิ์ 
๗ นางเบญญาพร  นวมทอง ผู้อ้านวยการกองคลัง เบญญาพร  นวมทอง 
๘ นายทนงศักดิ์  ค้าดี ผู้อ้านวยการกองช่าง ทนงศักดิ์  ค้าดี 
๙ นายอ้านาจ  เอียดแก้ว ผู้อ้านวยการกองการศึกษา อ้านาจ  เอียดแก้ว 

๑๐ นางสาวสมฤทัย  รอดประจง นักทรัพยากรบุคคล สมฤทัย  รอดประจง 
๑๑ นางสาวจุฬารัตน์  มีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จุฬารัตน์  มีสวัสดิ์ 
๑๒ นางสาวบุษฎี  นนทลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน บุษฎี  นนทลักษณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๔๐ น. 

เมื่อที่ประชุมมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายกิจพัฒน์  คงรักษา  ประธานสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง
ได้เป็นประธานในที่ประชุม  โดยกล่าวเปิดการประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็งสมัยสามัญท่ี ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
         เมื่อวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

นายไพฑูรย์  ฟูกลิ่น  - ขอแก้ไขข้อความ ในหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๓๑ จาก “การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...” เป็น  
   “การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ...”    
มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วน (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีค้างพิจารณา(ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา  

 ๕.๑ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานสภา - ขอให้ทางฝ่ายบริหารอธิบายในรายละเอียดในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายกเทศมนตรี - เรียน   ประธานสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง 

  ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ตั้งงบประมาณ
   รายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
   บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางจะเกร็ง ๖ 
   หมู่ที่ ๒ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และรายการที่ ๒ 
   โครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต เชื่อมซอยบางจะเกร็ง ๓ กับถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๒ 
   งบประมาณตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) นั้น  
   โครงการทั้ง ๒ รายการได้ด้าเนินการลงนามสัญญาก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมี 
   งบประมาณคงเหลือ ดังนี้ 

  ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางจะเกร็ง ๖ หมู่ที่ ๒     ตั้งไว้       ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
             วงเงินตามสัญญา           ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท                                    

    คงเหลือ               ๓๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. โครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒            ตั้งไว้         ๗๐๐,๐๐๐ บาท 
   วงเงินตามสัญญา              ๕๓๙,๐๐๐ บาท                                    

    คงเหลือ               ๑๖๑,๐๐๐ บาท 
  งบประมาณคงเหลือรวม       ๔๗๑,๐๐๐ บาท    (สี่แสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
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  เห็นควรโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการที่ ๑ 
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบางจะเกร็ง ๖ หมู่ที่ ๒  และรายการท่ี ๒ โครงการ 
   ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ จ้านวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
   รวมโอนลด  ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) มาตั้งจ่ายเพ่ิม ตามรายการดังนี ้

  ๑. โอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
   ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ซ่อมแซมรถยนต์
   ส่วนกลาง)    จ้านวน ๔๐,๐๐๐ บาท   

  ๒. โอนเพ่ิมในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ                      
   ที่ ๓ จัดท้าแผนที่ภาษี  จ้านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท   

  ๓. โอนเพิ่มในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม  (ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์
   วงจรปิด) จ้านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

  ๔. โอนเพ่ิมในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบด้าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
   ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ  จ้านวน ๓๐,๐๐๐ บาท  

  รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) โดยน้าเข้าที่ประชุมสภา
   เทศบาลต้าบลบางจะเกร็งเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ 
   ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗ การโอน 
   งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
   เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
ประธาน สภา  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารเพ่ิมเติมหรือไม่ 
   หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ   ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา                - เนื่องจากได้รับหนังสือจากส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรสงคราม 

เรื่อง การจัดโครงการจัดท้านวัตกรรมก้ากับดูแลและควบคุมการด้าเนินงานตามเจตจ้านงทาง
การเมือง ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรสงคราม จะจัด
โครงการจัดท้านวัตกรรมก้ากับดูแลและควบคุมการด้าเนินงานตามเจตจ้านงทางการเมือง 
กิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ตัน 
ต้าบลลาดใหญ่ อ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักการเมืองในทุกระดับ 
ตัวแทนพรรคการเมือง ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้ และแสดงความเห็นในการแสดง
เจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งทางส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ้าจังหวัดสมุทรสงครามได้เรียนเชิญนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งสิ้น
จ้านวน ๓ ท่าน เข้ารับการสัมมนาดังกล่าว 
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ประธานสภา - ผมจะเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย จึงอยากจะเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล                  

ที่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้เสนอรายชื่อเพ่ือจัดส่งให้กับทางส้านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป 

ที่ประชุม - เสนอรายชื่อนายกิจพัฒน์ คงรักษา ประธานสภาเทศบาล 
 นายวสันต์ นาคขันทอง  รองประธานสภาเทศบาล  และนางเขมิกา เปรุณาวิน  สมาชิกสภา

เทศบาลเขตที่ ๒  เข้าร่วมสัมมนาโครงการจัดท้านวัตกรรมก้ากับดูแลและควบคุม                       
การด้าเนินงานตามเจตจ้านงทางการเมือง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรี  - ขอให้สมาชิกท่ีจะเสนอโครงการ ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563  ส่งโครงการให้ทาง 
 กองช่างและปลัดฯ เพ่ือจัดท้าโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๓  ภายใน 

วันพฤหัสบดี โดยขอให้สมาชิกส่งโครงการฯ มาก่อน เพ่ือจะได้ดูความพร้อมในเรื่องที่ดิน 
ในการจัดท้าโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
- ทางเทศบาลได้ท้าเรื่องขอยืมเรือเร็ว จากทางสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง 
จ้านวน ๑ ล้า เพ่ือน้ามาใช้ในภารกิจต่าง ๆ ของทางเทศบาลและให้บริการประชาชน  

ประธานสภา  - มีสมาชิกสภาท่านใดจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชานให้ทางฝ่ายบริหารทราบ 
นางบุญส่ง  จิตทนงค์ - ในซอย ๑๐ มีต้นมะขามสูง เวลามีลมแรง ๆ กิ่งมะขามจะไปพันสายไฟฟ้าท้าให้ไฟดับตลอด 
   ชาวบ้านในซอยได้รับความเดือดร้นจึงขอแจ้งให้ไปตัดกิ่งมะขามด้วย 
นายวัฒนะ  ฟูกลิ่น - ขอขอบคุณท่านนายก ที่ลงไปดูแลความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๔ ในการท้าบันได 

คสล. ลงท่าน้้าให้กับประชาชน 
นายกเทศมนตรี  - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้น้าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาแจ้งในที่ประชุม 
                              - ต้นไม้ในซอย ๑๐ จะให้ทางกองช่างลงไปส้ารวจและด้าเนินการตัดให้เรียบร้อย  

 - บันไดท่าน้้า คสล. หมู่ ๔ หมู่ ๕ นั้น ในรุ่นนี้ไม่มีผู้รับเหมาท่านใดท้าแล้ว จึงประสานกับท่าน 
 สท.บุญชู  อุ่มเพชร ได้แนะน้าช่างไม้ที่สามารถท้าได้ ด้าเนินการท้าสัญญาแล้วและขอระยะ 
 เวลาในการจัดท้า ๙๐ วัน เพราะต้องโบกปูนต้องท้าให้แข็งแรงเพราะต้องมีการเคลื่อนย้าย 

    - เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น ท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ได้ถึงแก่กรรม 
    ทางราชการจึงแจ้งลดธงครึ่งเสา และไว้ทุกข์เป็นเวลา ๒๑ วัน ยกเว้นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
     และแสดงความไว้อาลัยแก่พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ใน 
    เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศาลากลางหลังเก่า จึงขอเชิญไปร่วมลงนามไว้อาลัย    
 
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๕  น.  
 
 

 
   (ลงชื่อ)……………………………………………… ผู้จดรายงานการประชุม 
                                      (น.ส. ชญากาญชย์  แหลมประเสริฐ) 

                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง 
 
 
 



- ๕ - 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง  สมัยสามัญ  
ที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  แล้วเมื่อการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
 
ลงชื่อ.....................................................ประธาน 
            (นางเขมิกา  เปรุณาวิน) 
 

ลงชื่อ....................................................กรรมการ 
            (นายสุภาพ  งามแม้น)  
 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
          (นายกนกภูมิ  ประเสริฐดี) 
 
 

 สภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็งได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง ครั้งนี้แล้วเมื่อ                    
การประชุมสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง สมัยสามัญท่ี ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๘  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 
 
                           (ลงชื่อ)……………………………………………  …                                          
                                       (นายกิจพัฒน์ คงรักษา) 

                                                             ประธานสภาเทศบาลต้าบลบางจะเกร็ง 


